

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh ngày 15/02/2021)

Chiều ngày 15/02/2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch.

Dự họp có đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; Tiến sỹ Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh: Sở Y tế; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Sau khi nghe các ngành báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

2. Quán triệt tinh thần chủ động, tích cực phòng ngừa không để xảy ra dịch bệnh Covid-19 là khâu đầu tiên, khi xảy ra dịch thì phải nhanh chóng phát hiện, thần tốc khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm điều trị để nhanh chóng dập dịch. Thực hiện đúng phương châm 4 tại chỗ.

3. Yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương, các chủ đầu tư nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư, các công trình xây dựng, các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện ngay từ những ngày đầu năm để bù đắp những thiệt hại trong thời gian dịch bệnh kéo dài, không vì dịch bệnh mà để ngưng trệ sản xuất, kinh doanh, kể cả trong vùng có dịch với các phương án phù hợp.

4. Yêu cầu mỗi người dân phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19 (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và khai báo y tế, trong đó cần hết sức chú trọng đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trong giao tiếp); tăng cường truyền thông các chế tài xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành cách ly hoặc trốn ra khỏi khu vực cách ly, phong toả.

5. Tổ chức giám sát, theo dõi chặt số người từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về tại tỉnh Gia Lai để thực hiện đúng quy định về khai báo, cách ly y tế. Nếu người về từ vùng đang có dịch trong các vùng thực hiện giãn cách, phong toả phải bắt buộc cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, các vùng khác trong địa phương có dịch phải khai báo y tế để được hướng dẫn phù hợp tại địa phương nơi đến (kể cả các vùng dịch trong tỉnh); người về từ vùng chưa có dịch phải khai báo y tế và được hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ.

6. Các xã, phường; thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư của các huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa (trừ các khu dân cư còn phải phong toả do liên quan ca bệnh F0) thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Yêu cầu những cán bộ, công chức, viên chức về huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa làm việc phải ở lại huyện, khai báo y tế và phải được lấy mẫu xét nghiệm để xử lý phù hợp, trong thời gian giãn cách xã hội không được về lại nhà. Trường hợp cấp bách được cấp có thẩm quyền cho về nhà phải lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế và thực hiện cách ly phù hợp ở nơi ở hoặc nơi công tác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Xử lý nghiêm các vi phạm theo các quy định pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đến làm việc tại khu vực có dịch phải được xét nghiệm và được Sở Y tế hướng dẫn cách ly phù hợp, khai báo và chịu sự giám sát cộng đồng nơi ở.

7. Kịp thời chấn chỉnh công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định và các biện pháp chống dịch tại các Khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Nếu phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 thì các trường hợp tiếp xúc gần phải được tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày kể từ lúc ca dương tính mới phát hiện. Kiểm tra và nói giãn các phân khu trong toàn bộ các khu cách ly đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch; bố trí theo nhóm đối tượng, theo đợt cách ly cho phù hợp, không để xảy ra lây nhiễm chéo; thực hiện nghiêm các quy định về chống dịch trong khu cách ly tập trung theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế.

- Yêu cầu Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát thực hiện nghiêm cách ly y tế tại gia đình. Các vi phạm phải được phát hiện và xử lý nghiêm.

+ Đối với các trường hợp F1 phải cách ly tập trung 14 ngày, hết thời gian cách ly tập trung về nhà cách ly tại gia đình tiếp 14 ngày, xét nghiệm ngày thứ 28 âm tính mới thực hiện xong thời gian cách ly.

+ Đối với các trường hợp F2 phải cách ly tại nhà nghiêm ngặt, dán bảng thông báo gia đình có người cách ly y tế; kiểm tra sức khoẻ 01 ngày 2 lần, hết 14 ngày xét nghiệm âm tính mới thực hiện xong thời gian cách ly.

- Đối với việc thực hiện phong toả khu dân cư khi có trường hợp F0: Thực hiện phong toả nghiêm ngặt, chặt chẽ; kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sau 14 ngày cho tất cả các hộ dân và tất cả những người thực thi công vụ trong khu vực được phong toả, nếu có kết quả âm tính mới được dỡ bỏ phong toả; có thể xem xét xét nghiệm sau 21 ngày cho tất cả các hộ dân trong khu vực được phong toả.

- Đối với các điểm chốt chặn liên huyện: Phải thực hiện nghiêm quy định kiểm soát phòng, chống dịch; quản lý chặt tình hình ra vào của công dân.

8. Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quán triệt và tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Những trường hợp cần sản xuất ở vùng dịch với nhau phải là những người đã xét nghiệm có kết quả âm tính và được thông báo cho địa phương vùng dịch thời gian đến những nơi sản xuất (phải có địa chỉ cụ thể nhà máy mình sản xuất mà mình là công nhân được chứng nhận hoặc địa chỉ cụ thể khu vực chăm sóc, thu hoạch nông sản của mình) để các nơi đến có biện pháp quản lý chặt chẽ cho đến khi có thông báo giải toả trở lại hoạt động bình thường của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Thành phố Pleiku và các địa phương quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ đang tạm dừng để phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chịu trách nhiệm trong việc quản lý công dân là người nước ngoài và công dân từ vùng dịch đến địa phương đảm bảo chấp hành các quy định của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

9. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các huyện liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hoạt động vận tải nguyên vật liệu, hàng hoá, nông sản trên các địa bàn của tỉnh đảm bảo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, xây dựng, lưu thông hàng hoá, tiêu thụ nông sản cho người sản xuất đồng thời phải thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Các chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp tự chi trả khi ra vào vùng dịch.

10. Sở Công thương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá; tiêu thụ sản phẩm cho người

sản xuất, nhất là việc thu hoạch mía và hoạt động sản xuất của nhà máy đường Ayun Pa.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn các địa phương và người dân tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch, nhất là trong các địa phương có dịch; trường hợp người dân không nằm trong vùng ổ dịch, không phải trường hợp cách ly thì vẫn lao động, sản xuất trên cơ sở đáp ứng yêu cầu giãn cách và phòng dịch theo quy định. Nắm chắc nhu cầu tiêu thụ hàng hoá nông sản trong vùng dịch để phối hợp với Sở Công thương có giải pháp hỗ trợ cho người dân; nắm tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; tình hình khô hạn tại các địa phương trong tỉnh để có biện pháp chỉ đạo phòng, chống. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, khẩn trương hoàn thành việc điều tra phân loại rừng, kế hoạch trồng rừng năm 2021.

12. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện các quy định của nhà nước để kịp thời mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch từ nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình dịch bệnh, có phương án tổ chức dạy - học phù hợp để đảm bảo phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh. Xây dựng phương án học online, học trực tuyến qua truyền hình. Rút gọn nội dung cơ bản trong giảng dạy.

14. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng:

- Tuyên truyền để người dân biết và thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; bên cạnh đó cần giành thời gian tuyên truyền cho người dân phải chăm lo lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung quyết liệt hướng dẫn cho người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng bluezone trên điện thoại thông minh để cảnh báo phòng, chống dịch.

- Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về báo chí; quản lý tốt thông tin trên các báo, đài, các trang mạng; kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin sai sự thật, thông tin không chính thống về dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng.

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện họp trực tuyến, làm việc trực tuyến.

15. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương hoàn chỉnh và trình phê duyệt các dự án đầu tư, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Tham mưu, đề xuất nhiệm vụ cho UBND tỉnh.

16. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trung dụng khách sạn trên địa bàn tỉnh để cách ly tập trung đối với người nước ngoài; chỉ đạo các cơ sở kinh doanh lưu trú (Khách sạn, nhà khách, nhà trọ, nhà nghỉ...) lấy thông tin kỹ lộ trình di chuyển của

khách đến lưu trú đồng thời khẩn cấp báo cáo chính quyền địa phương khi có công dân người nước ngoài và công dân đến từ vùng dịch.

17. Đối với công dân người nước ngoài khi đến Gia Lai phải thông qua Sở Ngoại vụ và phải chấp hành xét nghiệm Sars-Cov2, cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai. Trường hợp đã cách ly tập trung nơi khác khi vào Việt Nam thì lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, khai báo lịch trình di chuyển trước, trong và sắp tới

18. Yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố với tinh thần khắc phục khó khăn phải nâng cao tính chủ động, sáng tạo nâng năng suất làm việc gấp đôi để khẩn trương, chủ động rà soát lại tất cả các công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm, nhất là các dự án đầu tư, các công trình xây dựng, các kế hoạch kinh tế - xã hội để tập trung trong thời gian sớm nhất triển khai thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 làm việc trực tuyến, họp trực tuyến; không hội họp đông người và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường kỷ cương và trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức và viên chức.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 15/02/2021. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, các địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr.Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Pleiku;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH Gia Lai, Báo Gia Lai;
- Các Phó CVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Lộc